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Umsögn um 495. mál frá umhverfis- og samgöngunefnd

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar hefur verulegar áhyggjur af ástandi malarvega og gamalla brúa í 
sveitarfélaginu og telur að í tillögu að fjögurra ára samgönguáætlun gefi ekki fyrirheit um að gerðar 
verði bragarbætur hér í sveit. Telur sveitarstjórn að leggja þurfi mun meira fé í viðhald og endurbætur 
á malarvegum og brúm sem eru hamlandi fyrir atvinnurekstur og búsetu.

Þá telur sveitarstjórn einnig brýnt að endurskoða snjómoksturreglur þannig að jafnræðis sé gætt.

Með kveðju

Jónas Vigfússon, sveitarstjóri
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